

Số: *01* /CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than trên địa bàn Tỉnh, nhất là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán năm 2019

Năm 2018, công tác quản lý nhà nước các hoạt động liên quan đến tài nguyên than trên địa bàn Tỉnh luôn được duy trì; Cấp uỷ, Chính quyền các địa phương có sản xuất than luôn coi công tác quản lý các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vì vậy, tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép trên địa bàn Tỉnh cơ bản được kiểm soát; hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc trên địa bàn Tỉnh luôn giữ được ổn định, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Hiện nay đang là mùa hanh khô, mùa thuận lợi cho sản xuất than, đồng thời cũng thuận lợi các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép. Các đối tượng thường lợi dụng vườn đồi nhà dân, lợi dụng các dự án phát triển kinh tế xã hội để khai thác than trái phép; trong ranh giới mở của một số đơn vị vẫn xảy ra hiện tượng đào bới để khai thác than trái phép. Nhằm tiếp tục duy trì trật tự trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, tết năm 2019; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than:

a. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014, Kết luận số 40-KL/TU ngày 27/4/2017, Kết luận số 288-KL/TU ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 5965/KH-UBND ngày 07/10/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ký ngày 24/11/2010 và các nội dung chỉ đạo khác có liên quan đối với hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than.